

Số: /UBND-KT

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 5 năm 2024

V/v tăng cường công tác quản lý  
bảo vệ rừng và triển khai các biện  
pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ rừng là tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện số 43/CĐ-TTg ngày 01/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước; để chủ động trong công tác quản lý bảo vệ rừng và triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), giảm thiểu thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau:

### 1. UBND các huyện, thành phố

Thực hiện quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 08/3/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện số 43/CĐ-TTg ngày 01/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đến các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa bàn trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân; tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì; xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng trong thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về PCCCR, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Có phương án cụ thể, bố trí lực lượng thường trực tại các chốt, trạm để kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân tích cực tham gia PCCCR. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động rà soát, điều chỉnh các kế hoạch, phương án PCCCR trên địa bàn huyện, thành phố với phương châm “bốn tại chỗ” sát với tình hình thực tế; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí phục vụ công tác PCCCR; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong thời gian cao điểm nguy cơ cháy rừng; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất.

Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia PCCCR bảo đảm hiệu quả, an toàn; đảm bảo trang thiết bị bảo hộ lao động, công tác hậu cần, lương thực, thực phẩm, nước uống, vật tư y tế phục vụ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng; chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm những đối tượng cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về PCCCR.

Theo thẩm quyền bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách cấp huyện để đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn huyện, thành phố bảo đảm hiệu quả.

Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm thường xuyên theo dõi thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ nắng nóng, nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng (*trên các bản tin của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, trang tin của Cục Kiểm lâm (kiemlam.org.vn), của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (nchmf.gov.vn), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh*) để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khống chế nhanh nhất các tình huống cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn.

## **2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

Chủ động tham mưu, giúp UBND tỉnh công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, chủ rừng thực hiện nghiêm công tác quản lý bảo vệ rừng và các biện pháp PCCCR. Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền huy động lực lượng, trang thiết bị chữa cháy khi có cháy rừng lớn xảy ra theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 02/9/2021 của UBND tỉnh huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để xử lý các tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm:

- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cung cấp thông tin cấp dự báo cháy rừng đến chính quyền địa phương cơ sở, các chủ rừng để chủ động thực hiện các phương án PCCCR.

- Chủ động phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết để thực hiện dự báo cấp cháy rừng (theo Quy định tại Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn) kịp thời thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng khi dự báo đến cấp IV và cấp V, để các địa phương, chủ rừng và Nhân dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp PCCCR. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm ([kiendlam.org.vn](http://kiendlam.org.vn)) để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng.

- Chỉ đạo các đơn vị, chủ rừng chủ động rà soát các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, chủ động xử lý thực bì, làm giảm vật liệu cháy ở các khu rừng có nguy cơ cao; chỉ đạo Kiểm lâm phụ trách địa bàn tăng cường hoạt động bám sát địa bàn, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác PCCCR; thường xuyên kiểm tra các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ PCCCR, đảm bảo sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng khi được huy động; tổ chức, phối hợp với các đơn vị, ngành chức năng có liên quan kiểm tra công tác PCCCR trên địa bàn theo quy định.

### **3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh**

Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; chỉ đạo các đơn vị, lực lượng rà soát xây dựng các phương án, chủ động ứng cứu, hỗ trợ các huyện, thành phố khi có cháy rừng xảy ra.

Công an tỉnh chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ có liên quan, Công an các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan Kiểm lâm và chính quyền địa phương trong phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR.

**4. Sở Tài chính:** chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan tham mưu bố trí kinh phí triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 Thủ tướng Chính phủ.

**5. Công ty Điện lực Lạng Sơn:** phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố và các chủ rừng có liên quan rà soát hành lang lưới điện thuộc phạm vi quản lý có nguy cơ bị ảnh hưởng khi cháy rừng xảy ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố về hệ thống truyền tải, cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân.

**6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn:** tăng cường thời lượng đưa tin, bài tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; kịp thời đưa tin về cảnh báo và dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin, đại chúng.

**7. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh:** thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, kịp thời cung cấp thông tin về thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan đến các cơ quan liên quan và người dân, phục vụ công tác PCCCR. Cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm làm cơ sở xác định cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 của UBND tỉnh.

**8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội các cấp:** tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; giám sát, phản biện phát huy vai trò của mọi tầng lớp Nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn.

**9. Các chủ rừng là tổ chức (Ban Quản lý rừng đặc dụng: Mẫu Sơn, Hữu Liên; các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Lộc Bình, Đình Lập, Đông Bắc)**

Chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR đến người dân trong vùng thuộc phạm vi quản lý. Thường xuyên rà soát phương án PCCCR để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tiễn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phương án PCCCR và phương án quản lý rừng bền vững của đơn vị đã được phê duyệt.

Kiện toàn lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng bảo đảm chất lượng, hoạt động hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng trên diện tích được giao quản lý bảo vệ, bố trí lực lượng cho các địa bàn, các điểm có tiềm ẩn xảy ra cháy rừng, phá rừng. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường tuần tra phát hiện và xử lý kịp thời các điểm cháy rừng, phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(NTA).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Dương Xuân Huyền**